

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BGRIM – อาจเล่นใหญ่ ได้บางตัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ครั้น เรื่องของแนวโน้มตลาด หรือ SET Index นั้น หลักๆ เป็นไปในทางไหน ไม่ว่าบางท่านจะมองว่า น่าจะดี หรือ บางท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะดีจริง แต่เหนือแมงกาก็ได้ให้แนวทางทางเทคนิคแล้วว่า... ต้องดูกันที่แนวโน้มหลักกว่าอยู่ในทางไหน แล้วการตั้งขึ้น หรือ การลงในแดนลบ จะเห็นกันอยู่แล้วในเรื่องของปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับบางบาง ซึ่งเบาบาง แบบนั้นนั้น เราจะเรียกว่า “ซิม” ก็ไม่ผิดนักหรอกครับ แล้วแนวโน้มหลักเป็นอย่างไร ก็เลยต้องเรียกตามนั้น คือจะเป็นการ “ซิมลง” นั้นแหละ ต่อให้มีค่าบวก หรือ ตั้งสลับขึ้นมาได้บ้าง แต่ก็จะอยู่ในบรรยากาศของการซิม แรงขายก็พร้อมจะออกมาได้ทุกเมื่อ ... ก็อาจจะมาจากแรงซื้อในช่วงที่ซิมลงนั้นแหละ เพราะอาจจะแค่อ้างเพื่อหวังเก็งกำไรระยะสั้นๆ เท่านั้น ปริมาณการซื้อขาย ช่วงที่ตลาดลง และช่วงที่ตลาดขึ้น ไม่ต่างกันเท่าไรหรอก... หลายๆ ท่านก็เลยถามว่า แล้วแบบนี้ จะต้องเมื่อไหร่ ถึงจะซื้อเล่นยาวๆ ได้ จะเป็นไปได้ไหมว่า ในช่วงที่กำลังขึ้นๆ หรือ ขึ้นแบบ ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ถ้าเกิดมีข่าวดีมากๆ อะไรเข้ามา แล้วทำให้เกิดแรงซื้อ แบบตกใจซื้อ หรือ โหมกระหน่ำเข้าซื้ออย่างรวดเร็ว จนมีปริมาณการซื้อขายเด่นขึ้นมาได้ชัดเจน ตลาดจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้เลยหรือไม่... ก็อย่าลืมนะครับ แค่วันสองวัน มันไม่ได้บอกแนวโน้มได้ชัดเจน มันต้องว่ากันด้วย “เงื่อนไข” ของการจะเป็นขาขึ้นให้ได้เสียก่อน ถึงจะไปตามนั้นได้... ส่วนสิ่งที่น่ากลัว คือการซิมลง จนลงถึงระดับแนวรับ แต่ก็ยังไม่มีการซื้อเข้ามาซัดๆ ... การลง อาจจะต่ำกว่าคาดไว้ ก็ได้นะ

ดูตามเกม... ด้วยเกมที่น่าจะออกมาในแนวที่กล่าวมาข้างต้น บางท่านจะไม่กล้าซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ๆ เอาเลยก็ได้... แต่ถ้าดูด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคแล้วนั้น หุ้นใหญ่ๆ หลายตัว ก็น่าสนใจนะ

แนวรับ : ... 37.75-37.0 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 36.0 ไว้
เป้าหมาย : ... 41.0-42.0 และอาจหวังได้ 44.0 - 4.60

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... เอาเรื่องที่ถูกกล่าวไว้บ่อยๆ ว่า ลองเล่นตาม SMSA25days ดูกันก่อน ถ้าสัญญาณยังมีแนวโน้มชัดเจน เราก็จะเล่นตามสัญญาณไปก่อน แล้วจะขายเมื่อสัญญาณ SMA25days บอกแนวโน้มขาย โดยเราจะรู้อยู่แล้วนะว่า เราจะไม่ซื้อในราคาที่ต่ำสุด และก็จะไม่ขายได้ในราคาที่สูงสุด หรือ ขายสูงๆ แต่การซื้อและขาย ผลที่ออกมาจะต้องเป็นกำไร หุ้น BGRIM นี้ก็น่าจะเพิ่งเริ่มๆ เข้าสู่สัญญาณเชิงบวก ไม่ว่าจะ SMA หรือ รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่มีแนวโน้มในเชิงกลับตัว จากขาลง เป็นขาขึ้นก็ได้เหมือนกันนะ โดยรูปแบบ Double Bottoms นั้น ถ้าไม่มีการลงมาต่ำกว่าระดับ 36.0 อีกละ โอกาสจะขึ้น 41-42 ก็ยังคงมีหุ้น